

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII,
nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi tên đầy đủ là Bùi Thị Bé Thịnh

Sinh ngày 06 tháng 4 năm 1990

Quê quán: Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi ở hiện nay: Thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện tôi đang là chuyên viên của cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Mộ Đức.

Kính thưa bà con cử tri!

Được sự giới thiệu của cơ quan nơi công tác và sự tin nhiệm của bà con cử tri nơi tôi cư trú; thực hiện đúng quy trình hiệp thương ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tôi được vinh dự là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin phép được bày tỏ những mong muốn và cũng là trách nhiệm của bản thân đặt ra trong thời gian công tác tới nếu được bà con cô bác cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh.

Tôi sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác. Bản thân sẽ học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm của đại biểu khóa trước và cùng với đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu do dân bầu ra.

Tôi sẽ tham gia các kỳ tiếp xúc với cử tri để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con; tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con với HĐND và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện vai trò giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thưa bà con, Là đại biểu nữ, tôi luôn quan tâm và sẽ tích cực tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các chính sách liên quan về bình đẳng giới, trợ nghề, hướng nghiệp cho phụ nữ để tạo điều kiện cho nữ giới có cơ hội học

tập, có việc làm ổn định, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Đối với công việc chuyên môn của tôi, tôi luôn quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (tô dân phố); về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức trên cơ sở vị trí việc làm, phát huy hết năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, với những vấn đề mà bà con quan tâm, kiến nghị liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hay là những vấn đề thuộc cá nhân của bà con, những vấn đề nào thuộc lĩnh vực cơ quan tôi quản lý, cá nhân tôi phụ trách, với trách nhiệm của mình, tôi sẽ tham mưu lãnh đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con; những vấn đề nào ngoài khả năng của tôi, tôi sẽ kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; đồng thời thông báo cho bà con cử tri được biết, theo dõi, giám sát.

Tôi xin cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQ tỉnh, huyện và địa phương đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cô bác cử tri!

Xin trân trọng cảm ơn!